

## มท.คิกออฟ22ธค.-จัดถนนคนเดินทั่วประเทศ.

วันที่ 19 ธ.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัด โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการกระจายรายได้ จึงได้มอบหมายให้กทม. และทุกจังหวัดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน Walking Street จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินระดับจังหวัด ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดเปิดตัวโครงการพร้อมกันวันที่ 22 ธ.ค.นี้

กิจกรรมนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบถนนคนเดิน เน้นสินค้าที่หลากหลาย ของกิน ของใช้ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและแปรรูป สินค้าวัฒนธรรมพื้นเมือง และจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และเน้นย้ำเรื่อง

การควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งความสุขให้กับคนไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้เดิน กิน ชิม สินค้าและชมการแสดงที่หลากหลายอย่างใจ ทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัด” ทั่วประเทศ ตามสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ซึ่งจะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 22 ธ.ค.นี้

ที่บก.ทบ. พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. เผยว่า ระหว่าง 27 ธ.ค.62 -2 ม.ค.63 มท.ทบ.ห่วงใยสวัสดิภาพและต้องการให้ประชาชนเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ออย่างมีความสุขและปลอดภัย สั่งการหน่วยทหารจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” หน้าค่ายทหาร โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก และร่วมกับส่วนราชการจัดตั้งจุดบริการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญอื่นๆ 370 จุด ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งเปิดหน่วยทหารที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว “ARMY LAND” 173 แห่ง และเปิดให้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยทหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

## 'มหาดไทย'เร่งรับมือขาดน้ำ คุมเข้มภาคตะวันออกลดใช้10%

กรุงเทพธุรกิจ ● "มท.3" ลงพื้นที่ จ.ระยอง ตรวจสอบสถานการณ์บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของอีสท์ วอเตอร์ พร้อมลุยแผนลดการใช้น้ำของลูกค้าน้ำทุกพื้นที่ลง 10%

วานนี้ (19 ธ.ค.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดระยอง ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำ

โดยมี นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารของอีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมดูงานโครงการสรรสำรองน้ำดิบหัตมา พร้อมบรรยายสรุปถึงการบริหารจัดการระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด สู่การให้บริการน้ำครบวงจรให้กับผู้ใช้

รวมถึงการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริมขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อออกแบบระบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้ตั้งแต่ระยะ สร้างความมั่นใจให้พื้นที่บริเวณ

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ พร้อมพัฒนาโครงการใหม่ๆ ร่วมกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศ และมีมาตรการรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ บริหารควบคุมการใช้น้ำลูกค้าน้ำทุกพื้นที่ลดลง 10% เริ่มดำเนินการภายใน 15 ธ.ค. 2562

โดยเบื้องต้นขอให้เข้าเจรจากับลูกค้าน้ำก่อนนำส่งหนังสือควบคุมการใช้น้ำการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากบ่อดินเอกชนเข้ามาเสริมในพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทราโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงสถานีสูบน้ำโครงการเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่กับเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา (คลองเขื่อน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงโครงการเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำท่อหนองปลาไหล-หนองค้อโครงการก่อสร้างสรรสำรองน้ำดิบหัตมาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน